

สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว

---

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓  
ที่ประชุม  
ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้  
ญัตติ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
- ๑) สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  
สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่  
ได้กันเงินไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน)  
ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปอีกหนึ่งปีงบประมาณ  
(ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ในรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวนงบประมาณ  
๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท แล้วนั้น ซึ่งต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง และ  
รูปแบบรายการก่อสร้างให้สามารถแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยต้องเสนอ  
ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลปะทิว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความใน ข้อ ๕๙ วรรคสอง  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ  
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
- ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รูปแบบและรายการก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จำนวนงบประมาณคงเดิม

ระเบียบวาระที่ ๕...

**ระเบียบวาระที่ ๕            ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมไปจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ**

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มเติม ในช่วงเวลาปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเทศบาลตำบลปะทิวไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ และไม่สามารถตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

**ที่ประชุม**                    มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมไปจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการ จำนวน ๒ ราย เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๐๐ บาท และให้เทศบาลตำบลปะทิวขอทำความเข้าใจความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติวงเงินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ประกอบ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมสำหรับนำไปจ่ายเป็นเบี้ยความพิการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๖            ญัตติ ขอความเห็นชอบการเข้าร่วม “โครงการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองชุมพร”**

ด้วยผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร ที่ได้นำขยะซึ่งจัดเก็บในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ไปฝังกลบในบ่อขยะของเทศบาลเมืองชุมพร (เขากล้วย) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลเมืองชุมพร เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร สำหรับเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนบริการจัดการมูลฝอย จังหวัดชุมพร โดยมีเอกชนเป็นผู้ลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ในการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าฯ ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ดังความข้างต้นนั้น เทศบาลตำบลปะทิวมีความจำเป็นต้องนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลปะทิว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว จึงนำเสนอให้เทศบาลเมืองชุมพรดำเนินการต่อไป

**ที่ประชุม**                    มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลปะทิวเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน “โครงการ แปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองชุมพร”

**ระเบียบวาระที่ ๗            ญัตติอื่น ๆ**  
   ไม่มี

-----